

## 18/04/20 THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS

### Mc 16,9-15

<sup>16:9</sup> Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quy.

<sup>16:10</sup> Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc.

<sup>16:11</sup> Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.

<sup>16:12</sup> Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê.

<sup>16:13</sup> Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.

<sup>16:14</sup> Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người sống lại.

<sup>16:15</sup> Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

### MỘT ĐỨC TIN CHƯA HOÀN HẢO

*Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy từ cõi chết. (Mc 16,14)*

**Suy niệm:** Lời Chúa, theo Thánh Kinh, không chỉ là lời nói, mà còn là một sự kiện, biến cố và thậm chí là một con người; đồng thời Lời Chúa cũng còn được thể hiện qua lời rao giảng và làm chứng của các chứng nhân. Mặt khác, tin là đón nhận Lời Thiên Chúa đúng như bản tính của Lời. Vì thế Đức Ki-tô phục sinh “*khiển trách*” các tông đồ vì đã không tin *lời chứng* của “*những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy từ cõi chết*”. May thay, Lời Chúa còn đến với các môn đệ bằng xương bằng thịt của Giê-su, Đấng đã chịu chết và phục sinh để làm cho đức tin chưa hoàn hảo của các ông trở nên hoàn hảo và để các ông trở thành những chứng nhân có thể giá loan báo Tin Mừng phục sinh.

**Mời Ban:** Đức Ki-tô phục sinh muốn các tông đồ phải là những chứng nhân có thể giá, những người “*đã nghe, đã thấy, đã chiêm ngưỡng, tay đã chạm đến*” Đấng là Lời Hằng Sống (x. 1Ga 1,1-2), họ là những người đã “*đi theo Chúa Giê-su suốt thời gian Người sống giữa chúng ta*” (Cv 1,21). Bạn cũng thế, bạn được mời gọi trở nên chứng nhân có thể giá cho Ngài bằng cách chuyên cần suy ngắm Lời Chúa mà các tông đồ rao giảng và kết hiệp với Ngài trong bí tích Thánh Thể như Ngài đã truyền các tông đồ cử hành để “*ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế*” (Mt 28,20).

**Sống Lời Chúa:** Siêng năng suy niệm Lời Chúa mỗi ngày và lãnh nhận Thánh Thể mỗi khi có thể.

**Cầu nguyện:** Đọc [kinh Tin](#).